



ความพร้อมในการบริหารจัดการ
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อำเภอตะกั่วป่า



- 1.จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการ การให้วัคซีน COVID-19
- 2.จัดระบบบริหารจัดการ ระบบลูกโซ่ความเย็น ให้มีความพร้อม
- 3.เตรียมให้บริการวัคซีน โดย รพ.ที่กำหนดต้องซ้อมและทดสอบระบบก่อนให้บริการ ขณะให้บริการ และ หลังให้บริการ รวมทั้งสื่อสารให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ
- 4.เตรียมความพร้อมระบบข้อมูล ตรวจสอบส่วนภูมิภาคและส่วนกลางให้ตรงกัน
- 5.จัดระบบติดตาม ระบบเฝ้าระวัง vaccine loss และระบบรายงานอย่างทันที่

เป้าหมาย

- 1.ทุก รพ. พร้อมให้บริการวัคซีน ภายใน 1 วัน หลังจากได้รับวัคซีน
- 2.ประชาชนทุกกลุ่มได้รับวัคซีนด้วยความปลอดภัย โดยระยะแรก สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จ.พังงา
- 3.ลดอุบัติการณ์การเกิด Vaccine loss ให้น้อยที่สุด



ประเภท	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน (คน)	(ร่าง) % การจัดสรรเมื่อได้รับ vaccine	การจัดทำรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย (White List)
เจ้าหน้าที่	บุคลากรทางการแพทย์	625		(/) ดำเนินการแล้ว
	และสาธารณสุขด่านหน้า	729		() อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย	130		() ดำเนินการแล้ว (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประชาชน	ผู้ที่มีโรคประจำตัว	2,043		() ดำเนินการแล้ว (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ประชาชนทั่วไปและแรงงาน	16,601		() ดำเนินการแล้ว (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป	5,379		() ดำเนินการแล้ว (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวม	25,507	100%	



ความพร้อมด้านการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น

รพ. ที่กำหนด ให้บริการวัคซีน ที่ได้รับจัดสรร เม.ย.64 5,000 Dose	การเตรียมความพร้อม ตู้เย็น			ระบบ Emergency รองรับ		
	ของเดิมที่มี/จัดหาเพิ่มเติมโดยเงินบำรุง		บริจาคตโดย สภาอุตสาหกรรม 1 เครื่อง / จังหวัด			
	จำนวน/ ขนาด	Vaccine capacity				
รพ.ตะกั่วป่า	1 ตู้ / 20คิว	Sinovac	1.กล่องเล็ก 40,000 dose	1 ตู้ (กำหนดจัดส่ง ภายใน เมษายน 64)	(/) ได้รับงบแล้ว () อยู่ระหว่างการ จัดซื้อจัดจ้าง	(/) ระบบ สำรองไฟ ภายใน _10_ วินาที
			2.กล่องใหญ่ 26,660 dose			
		Astra Zeneca	1.กล่องเล็ก 200,000 dose			
			2.กล่องใหญ่ 106,660 dose			



การเตรียมความพร้อมการจัดการข้อมูลและหน่วยบริการให้วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงพยาบาลที่กำหนดให้บริการวัคซีน	ศักยภาพการให้บริการ Vaccine ต่อวัน (คน)	การเตรียมความพร้อมดำเนินงาน 8 ขั้นตอน	การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการข้อมูล	การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ Line OA หมอพร้อม
รพ. ตะกั่วป่า	400 คน/วัน (3 วัน/สัปดาห์)	() เตรียม/ทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ	(/) Update ระบบ HIS (/) Web based ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป. (/) HOSxP, PCU, JHCIS	() ดำเนินการแล้ว (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ
-	-	() เตรียม/ทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ	() Update ระบบ HIS () Web based ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป. () HOSxP, PCU, JHCIS	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ
-	-	() เตรียม/ทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ	() Update ระบบ HIS () Web based ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป. () HOSxP, PCU, JHCIS	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม	400 คน/วัน (3 วัน/สัปดาห์)			



มาตรฐานการดำเนินงาน	ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น	การแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็น	ไม่มี	
คุณภาพการให้บริการวัคซีน	ไม่มี	
การบริหารจัดการข้อมูล การให้บริการวัคซีน	ข้อมูลใน HIS อาจไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	ตรวจสอบและเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมาย ให้ครบถ้วน

8 ขั้นตอนการให้บริการวัคซีนโควิด 19

ขั้นตอน	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
ก่อนให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> - ทำแผนการรับบริการฉีดวัคซีน - พื้นที่.ส่งรายชื่อมาก่อน เพื่อเปิดvisitล่วงหน้า 	นพ. วุฒิ วิโนทัย/นางสุดา แสงแก้ว ผู้รับผิดชอบวัคซีนโควิดทุกศพสต.
ก่อนเข้ารับให้บริการ	คัดกรองโควิด วัดไข้ ล้างมือ ตีตติกเกอร์	ตัวแทนอสม.+จนท.กลุ่มงานบริหาร
ขั้นตอนที่ 1	ลงทะเบียน ทำบัตรเพื่อยืนยันตัวตน และรับบัตรคิว	ห้องบัตร (บริเวณ ศาลาเอนกประสงค์)
ขั้นตอนที่ 2	ชั่งน้ำหนัก /วัดส่วนสูง/วัดรอบเอว /วัด BP	นพ.กชกร หะรารักษ์ และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
ขั้นตอนที่ 3	คัดกรองซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามใบยินยอมการรับวัคซีน	จนท.รพสต. (บริเวณ ศาลาเอนกประสงค์)
ขั้นตอนที่ 4	ส่งพบแพทย์กรณีมีโรคเรื้อรัง	พญ.กัญยรัตน์ นวลศรี
ขั้นตอนที่ 5	นั่งรอฉีดตามคิว	จนท.รพสต.+อสมจิตอาสา(ห้องจุกติ ชั้น 4)

8 ขั้นตอนการให้บริการวัคซีนโควิด 19

ขั้นตอน	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 6	ฉีดวัคซีน	กลุ่มการพยาบาล+พยาบาลรพสต.
ขั้นตอนที่ 7 (ระหว่างรอ สังเกตอาการ)	นั่งรอสังเกตอาการ 30 นาที (กรณีมีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง ส่ง ICU ชั้น 2)	กลุ่มการพยาบาล เกสัชกร หน่วยปฐมพยาบาล/อุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ
	กรณี มี App“หมอพร้อม” สอบถามอาการ ให้คำแนะนำ และ แนะนำวิธีการใช้ Line Official Account เพื่อติดตามอาการหลัง ฉีดวัคซีน1 วัน 7 วัน และ 30 วัน	กลุ่มงานสุขศึกษา+งานประชาสัมพันธ์
	กรณีไม่มี App“หมอพร้อม” สอบถามอาการ ให้คำแนะนำ ออกใบ นัดการฉีดวัคซีนเข็ม 2 และใบติดตามอาการหลังฉีด 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ขั้นตอนที่ 8	การแสดงผล Dash Board จากLine Official Account “หมอ พร้อม” การประเมินผลความครอบคลุมทุกขบวนการของการ	งาน ITของรพตะกั่วป่า กลุ่มงานเวช กรรมสังคม และสสอ.ตะกั่วป่า รพสต.ใน

แผนผังขั้นตอนการฉีดวัคซีน COVID-19 ระยะที่ 1 โรงพยาบาลตะกั่วป่า

ชั้น P อาคารผู้ป่วยนอก

ศาลาเอนกประสงค์

จุดคัดกรอง วัดไข้
ติดสติ๊กเกอร์/
อสม. ประชาสัมพันธ์

จุดลงทะเบียน
รับบัตรคิว 1
ห้องบัตร

2
ชั่งนน. วัดสส./BP

3
จุดซักประวัติ ประเมิน
ความเสี่ยง ลงใบยินยอม

ชั้น 4

ห้อง
ประชุม
ญาติ

4
จุดพบแพทย์

5
จุดรอฉีดยา

6
จุดฉีดยา
ICU

7
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
จุดสังเกตอาการ

8
ประมวลผล

แนะนำการใช้ Application หมอพร้อม
ระบบนัด กรณีไม่มีหมอพร้อม

มีอาการผิดปกติเข้า ICU



ชั้น 3

